

ด่วนที่สุด



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ฉช ๐๐๒๑/ว ๕๗๒๒

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๙ (๔๕๙/๒๐๑๗) เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง พายุโซนร้อน "ขนุน" (KHANUN) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือด้านตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว คาดว่า พายุมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ ประเทศจีน และอ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน พายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมี ฝนเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ ช่วงเวลาดังกล่าว จึงขอให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์จากปัจจัย ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า ศักยภาพการกักเก็บน้ำของดิน อย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อเท็จจริงในพื้นที่ หากมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก และ วาตภัย) ให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง บริเวณที่ลาดชันเชิงเขา ที่ลุ่มต่ำริมน้ำ พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ พื้นที่ริมชายฝั่ง ทะเล รวมทั้งบริเวณที่เคยเกิดภัยซ้ำซาก เตรียมความพร้อมรับมือ/การปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัย ทั้งในกรณีที่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านเรือนได้และกรณีที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ และกำชับหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตาม สถานการณ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ อาสาสมัคร ฯลฯ) เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมทั้งปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ/เผชิญเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ

หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้กองอำนาจการจังหวัดฉะเชิงเทราทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๘๕๓-๖๐๒๕ และรายงาน ทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบทราบ และดำเนินการด้วย

(นายชาติป รุจนเสรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้อำนวยการจังหวัด